



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย

ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ประกอบกับมาตรา ๙๕ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐมีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย พร้อมทั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง ต้องประพฤติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องรักษาวินัยและปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ อันเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการต้อนรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ หรือประชาชนทั่วไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เสมอภาค ส่งเสริมคนดีและงดเว้นการช่วยเหลือผู้ประพฤติผิดวินัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องร่วมกันในเรื่องการเอาใจใส่ สอดส่องดูแล ตักเตือน กรณีเมื่อมีผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมอื่นใดอันจะนำไปสู่การกระทำผิดวินัย

๕. กรณีมีพฤติกรรมอันควรสงสัยและหรือพบการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

/๖. เมื่อผู้บังคับบัญชา...

๖. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำผิดวินัย หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชานั้นไม่มีอำนาจดำเนินการทางวินัย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจดำเนินการทางวินัยทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๗. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลความประพฤติของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการกวดขัน สอดส่องดูแล สดับรับฟัง เสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา เชื่อถือ ปฏิบัติตาม และไม่เกิดการคับข้องใจ หรือหมดกำลังใจในการปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี